



สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายไพรัตน์ สกลพันธ์

เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๓

เนื่องในโอกาสวันครูที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ผมในฐานะอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอส่งความระลึกถึง ความปรารถนาดี และความเคารพรักมายังผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้วางกรอบแนวทางปฏิรูปไว้ ๔ ประการ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการยุคใหม่ จะเห็นได้ว่ากรอบแนวทางการปฏิรูปจะสำเร็จสมบูรณ์ได้ตามเป้าหมายได้ ต้องอาศัยผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รู้จักการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถแก้ไขปัญหาได้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่ดูแลการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ จึงมีเป้าหมายมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถก้าวไปสู่มาตรฐานสากล โดยการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียนได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาสเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ดูนาน และแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ต่างประเทศ เพื่อเป็นการเสริมสร้างโลกทัศน์ให้กว้างไกล รวมทั้งได้รับทักษะและประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนานาชาติ ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป

สุดท้ายนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของครู ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก จึงใคร่ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ตลอดจนพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระคุณของบูรพาจารย์ ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๕๓

(นายไพรัตน์ สกลพันธ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น